

Kịp thời chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, số lao động nghỉ việc tăng cao. Để ổn định cuộc sống cho người lao động trong quá trình tìm việc mới, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.



Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình những ngày cuối tháng 6 có rất đông người lao động (NLD) đến làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tìm việc làm, hầu hết là lao động nghỉ việc do doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chị Nguyễn Thị Hạnh làm việc tại Công ty TNHH InnoFlow Vina, cụm công nghiệp Đồ Lương (Đông Hưng) là một trong hàng trăm lao động đến làm thủ tục hưởng BHTN. Chị Hạnh cho biết: Tháng 4 vừa qua, tôi và nhiều lao động tại Công ty phải nghỉ việc. Đầu tháng 6, tôi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình để làm

thủ tục BHTN. Sau 20 ngày nộp hồ sơ, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 3 tháng với mức trợ cấp trên 2,6 triệu đồng/tháng. Còn chị Đỗ Thị Hằng làm việc tại Chi nhánh Công ty TNHH Ki-mô-nô E Nhật, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình); gần bố 12 năm với Công ty nhưng do dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất nên chị phải nghỉ việc. "Mức thu nhập hàng tháng trên 5 triệu đồng dù không cao nhưng cũng tạm đủ chi tiêu trong gia đình. Nay do tình hình dịch bệnh tôi phải nghỉ việc, không có thu nhập đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc

sống. Chính sách BHTN đã giúp tôi phần nào vượt qua khó khăn trong khi chờ tìm công việc mới" - chị Hằng tâm sự. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình, bình quân mỗi ngày có gần 300 NLD đến làm thủ tục, nhận chứng minh thư trợ cấp thất nghiệp và tìm việc làm mới. Bà Chu Thị Hằng, Phó trách Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình cho biết: Từ đầu năm đến nay, số lao động phải nghỉ việc tăng cao dẫn đến số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng. Tính đến ngày 31/5, Trung tâm đã tiếp nhận 4.410 hồ sơ để nghỉ

hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 1.371 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2019. Trong quá trình NLD đến nộp hồ sơ, cán bộ, nhân viên Trung tâm hướng dẫn cận kề quy trình, thủ tục để hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện, trong 20 ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLD. Đến nay đã có 3.019 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 520 hồ sơ so với cùng kỳ, trong đó 26 hồ sơ có quyết định hỗ trợ học nghề sau khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh. Hàng nghìn lao động bị mất việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập, nhiều doanh nghiệp phải cho nhân viên tạm hoãn trợ cấp hiện hợp đồng lao động, tạm thời nghỉ việc. Từ tháng 5, số lao động trở lại làm việc tăng nhưng vẫn còn chậm. Theo ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình, trong tháng 5 và tháng 6, số doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động và NLD đến tìm việc có chiều hướng tăng, tuy nhiên diễn biến của dịch Covid-19 trên thế giới vẫn còn phức tạp nên việc làm của NLD và hoạt động của nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn do thị trường xuất khẩu còn đình trệ. Để bảo vệ quyền lợi cho NLD, thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn NLD tham gia BHTN và đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời, tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho NLD, nhất là người bị thất nghiệp. Đối với lao động thất nghiệp đủ điều kiện sẽ được hưởng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính sách BHTN đã giúp NLD bảo đảm cuộc sống, giảm bớt áp lực kinh tế đối với các đơn vị, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

Hành trình chuyển xe tri thức đến các nhà văn hóa thôn

Khởi động lại sau thời gian tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19, tháng 6/2020, hành trình chuyển xe tri thức của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã đến với 5 điểm trường trên địa bàn tỉnh, mang đến cho các em học sinh những giờ đọc sách bổ ích, lý thú. Trong tháng 7, hành trình chuyển xe tri thức sẽ đến với các nhà văn hóa thôn, đặc biệt là những địa phương ít có điều kiện tiếp cận với sách, báo.



Gần 5.000 cuốn sách đến với các em học sinh Trường Tiểu học An Lễ.

Đi vào hoạt động từ tháng 12/2019, xe ô tô thư viện lưu động tỉnh Thái Bình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tập đoàn Vingroup. Quý Thiện tâm trao tặng với gần 5.000 cuốn sách và nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại như: máy tính kết nối internet, máy chiếu, loa, tăng âm... nhằm hỗ trợ bạn đọc trong việc tìm kiếm thông tin, tra cứu tri thức.

TÙ ANH

Thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em suy dinh dưỡng



Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình trao tặng quà cho gia đình chị Hà Thị Thu.

khó khăn đó, đoàn đã đến thăm, trao tặng 3,5 triệu đồng và 10kg gạo cho gia đình chị. Nghĩa cử cao đẹp này giúp gia đình chị Thu vui với bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

* Chiều ngày 1/7, Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại dược, vật tư y tế Khải Hà tổ chức chương trình trao tặng quà cho trẻ em suy dinh dưỡng tại huyện Quỳnh Phụ.

Tại chương trình, gần 200 hộp thuốc bổ tỳ với tổng trị giá 10 triệu đồng đã trao tặng cho các em học sinh tại các trường mầm non xã An Hiệp, Quỳnh Hoàng, thị trấn Quỳnh Côi. Nhân viên y tế đã tư vấn dinh dưỡng cho các trường về cách thực hành dinh dưỡng đúng, lựa chọn thực phẩm sẵn có tại địa phương, nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi, cách chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi.

THU HOÀI - MINH HƯNG

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Để kiềm chế, từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn, thời gian qua, Công an thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh, bắt nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ tính riêng đợt ra quân thực hiện tháng cao điểm phòng, chống ma túy, các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã đã bắt 15 vụ, 15 đối tượng, lập hồ sơ để nghị đưa 15 người đi cai nghiện bắt buộc.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Với phương châm phòng ngừa là chính, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống, kiểm soát ma túy luôn được cấp ủy, chính quyền, các phường, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã đặc biệt quan tâm. Do sự phối hợp tốt nên trên địa bàn không hình thành các đường dây và tụ điểm buôn bán ma túy lớn, phức tạp. Nhằm ngăn chặn ma túy và tệ nạn xã hội, hàng năm thành phố đã ban hành nghị quyết, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đến người dân, học sinh, nhất là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của địa phương. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống ma túy, bãi trừ tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày một nâng lên, chủ động phòng ngừa, tham gia phát hiện, tố giác những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Cùng với tuyên truyền, Công an thành phố đã

chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các phường, xã lên danh sách các điểm, tụ điểm có biểu hiện hoạt động ma túy, qua đó tổ chức lực lượng bám trụ tại địa bàn, nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm, triển khai phương án đấu tranh. Khi làm sạch địa bàn, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập các tuyến phòng thủ không cho tội phạm ma túy tái hoạt động.

Trung tá Trần Văn Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Bình cho

biết: Hiện tại, trên địa bàn thành phố có 423 người nghiện ma túy (có hồ sơ quản lý), tuy nhiên số người sử dụng ma túy, qua đó tổ chức lực lượng bám trụ tại địa bàn, nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm, triển khai phương án đấu tranh. Khi làm sạch địa bàn, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập các tuyến phòng thủ không cho tội phạm ma túy tái hoạt động.

an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tập trung đánh mạnh vào các đường dây, điểm, tụ điểm, đối tượng ma túy, kiên quyết không để hình thành "boong ke", "tập đoàn" ma túy phức tạp trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã bắt 50 vụ, 56 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 10,981 gam heroin, 9,660 gam Methamphetamine. Qua công tác đấu tranh cho thấy, không chỉ có đối tượng tại địa bàn mà tội phạm ma túy ở nhiều địa bàn khác đến thành phố hoạt động làm cho tình hình phức tạp, khó kiểm soát. Điển hình:

9 giờ ngày 2/6/2020, tại khu vực tổ 14, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình), Công an thành phố bắt quả tang Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1994, trú tại thôn Tân Dân, xã Bắc Sơn (Hưng Hà) có hành vi tàng trữ trái phép 0,430 gam heroin; tiếp đó, 9 giờ 30 phút ngày 3/6/2020, tại ngã tư đường Ngô Thì Nhậm - Lý Bôn, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), Công an thành phố bắt quả tang Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1976, trú thôn Văn Hân, xã Lê Lợi (Kiến Xương) có hành vi tàng trữ trái phép 0,343 gam heroin.

Hiện tại, tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Thái Bình không còn "nóng" như trước, tuy nhiên tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy vẫn còn diễn ra. Các đối tượng có sự móc nối, cấu kết hình thành các đường dây phân phối nhỏ lẻ, lưu động gây khó khăn cho công tác đấu tranh. Do đó, để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của quần chúng nhân dân.

Nhờ chủ động bám nắm, dự báo tình hình, xác định các đối tượng và địa bàn trọng điểm để xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa, thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Phụ đã quyết liệt đấu tranh, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm ma túy trên địa bàn.

Huyện Quỳnh Phụ có địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua. Vì vậy, đây luôn là địa bàn dễ các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng hoạt động với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, mạnh mẽ. Trước thực trạng đó, Công an huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tham mưu, phối hợp với các cấp,

ngành, địa phương mở nhiều đợt tuyên truyền về hiểm họa do ma túy, qua đó hướng dẫn nhân dân kỹ năng, biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại do ma túy gây ra. Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh xây dựng, nhận rộng các mô hình xã, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, cơ quan, trường học, dòng họ... không có ma túy, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Công an huyện cũng phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, khu nhà trọ, quán karaoke... kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng kinh doanh để mua bán, tử chức sử dụng trái phép ma túy. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc mua bán các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy.

Công an huyện tăng cường lực lượng mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy, tập trung triệt phá nhiều tụ điểm, đối tượng phức tạp. Từ năm 2015 đến tháng 5/2020 đã mở 14 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó tập trung vào tội phạm ma túy; gọi hồi, răn đe 1.689 đối tượng hình sự, ma túy, yêu cầu các đối tượng chấp hành, cam kết không vi phạm pháp luật, lập 285 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục, quản lý tại địa phương, đưa 107 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phát hiện, bắt giữ 230 vụ với 305 đối tượng phạm tội về ma túy, lập hồ sơ để nghị truy tố 220 vụ với 241 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, triệt phá 48 điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn. Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy

năm 2020, từ ngày 1 - 27/6, Công an huyện Quỳnh Phụ đã phát hiện, bắt 10 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với 11 đối tượng. Điển hình: 15 giờ 15 phút ngày 10/6, qua quá trình trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Công an xã Quỳnh Ngọc bắt quả tang Phạm Quang Phóng, sinh năm 1985, trú tại thôn Quỳnh Lang, xã Quỳnh Ngọc đang có hành vi bán trái phép 0,045 gam heroin, khám xét khẩn cấp nhà đối tượng thu thêm 6 gói heroin có khối lượng 0,3181 gam. Đây là đối tượng đã có nhiều tiền án về ma túy với thủ đoạn hoạt động tinh vi, gây phức tạp địa bàn. Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Phạm Quang Phóng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời gian tới, Đại úy Đinh Văn Nghị, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Bên cạnh việc tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy, lập hồ sơ theo dõi, giáo dục người nghiện ma túy trên địa bàn. Chủ động bám nắm, dự báo tình hình, xác định các đối tượng và địa bàn trọng điểm để xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa, không để hình thành các điểm, tụ điểm, các đối tượng tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

NGUYỄN TÙNG - TRỊNH CƯỜNG



Công an thành phố Thái Bình lấy lời khai đối tượng ma túy.